

TrueMoney Wallet จ่ายหนัก จ่ายยาวถึงสิ้นปี ใน แคมเปญ “เทหมดใจ เปย์ให้ไม่อั้น” รับเงินคืน 100 บาทเมื่อจ่ายบิลทรูครั้งแรก พร้อมรับสิทธิ์สแกน Lucky Bag รับเงินคืน มูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท

TrueMoney Wallet ยังคงเปย์ต่อเนื่องไม่มีหยุด ครั้งนี้เอาใจลูกค้าทรูเป็นพิเศษ ให้ทั้งเงินคืน ให้ทั้งพอยท์ และสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกมากมาย โดยลูกค้าที่จ่ายบิลค่าบริการเครือข่ายครั้งแรกด้วยบัตรเครดิต/เดบิต หรือบัญชีธนาคารที่ผูกกับ TrueMoney Wallet ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป จะได้รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท นอกจากนี้ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์สูงสุด 100 คะแนนต่อเดือน จ่ายหนักๆ ยาวๆ แบบนี้ไปจนถึงสิ้นปี (หมดเขต 31 ธันวาคม 2561)

พิเศษ! แจกแล้วแจกอีก เพราะ TrueMoney Wallet ยังใจป้ำมอบสิทธิ์สแกน Lucky Bag ทุกการจ่ายบิลทรูผ่านแอปฯ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป เพื่อลุ้นรับเงินแบบสุดง่าย สูงสุดถึง 10,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นได้ 10 สิทธิ์ต่อ 1 เดือน มูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท โปรแรงแซงทุกโปรบแบบนี้ พลาดไม่ได้แล้ว!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://www.truemoney.com/promotion-bill/>

###

เกี่ยวกับ ทรูมันนี่

ทรูมันนี่คือบริษัทฟินเทคชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งมั่นให้บริการทางการเงินแก่ทั้งผู้บริโภคยุคดิจิทัลและผู้บริโภคที่เข้าไม่ถึงบริการของสถาบันทางการเงิน โดยให้บริการใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

ทรูมันนี่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 และเข้าเป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทแอสเซนดมันนี่ในปี พ.ศ. 2557 โดยทรูมันนี่มีผู้ถือหุ้นหลักสองราย คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (หรือ ซีพี) กลุ่มธุรกิจด้านอาหาร การเกษตร คำปลีก และธุรกิจด้านโทรคมนาคมชั้นนำของโลก และอีกหนึ่ง คือ บริษัท แอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันของทุกคน

ปัจจุบันทรูมันนี่มีบริการด้านการเงินที่หลากหลาย อาทิ TrueMoney Wallet แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายง่ายขึ้นและตอบโต้ทุกไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายตัวแทน ทรูมันนี่ที่คอยให้บริการทางด้านการเงินที่หลากหลาย อาทิ เดิมเงิน ชำระสินค้า โอนเงินในและระหว่างประเทศ ครอบคลุม

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริการรับชำระเงินแบบออฟไลน์ ทั้งหมดนี้เพื่อมอบความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับหลายล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เอฟเอคิว จำกัด

คุณสุชาย เฉลิมธนศักดิ์ หรือ คุณปิยพงษ์ มิตชิด หรือ คุณวีรพันธ์ แห้ไชสง

โทรศัพท์: 02 971 3711

อีเมล: truemoney@pc-a.co.th